

EVERGREEN PROFESSIONAL RECOVERIES, INC 12100 NE 195TH ST #125
BOTHELL, WA 98011
1-800-241-1305

NGÀY

Chủ nợ:

Tài khoản của chúng tôi#:

Trích dẫn:

Mô tả vi phạm:

Ngày vi phạm:

Biển đăng ký xe:

Số tiền đến hạn: USD

THÔNG BÁO

Theo đây, chúng tôi thông báo đến quý vị rằng Thành phố Albuquerque đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi để thu khoản tiền phạt quý vị chưa thanh toán cho Hệ thống thực thi tốc độ tự động. Thành phố Albuquerque đã triển khai Chương trình Thực thi Tốc độ Tự động nhằm giảm tai nạn giao thông và tử vong cho người đi bộ và người đi xe đạp liên quan đến việc chạy quá tốc độ. Nếu quý vị nhận được Thông báo này thì tài khoản được đề cập ở trên đã quá hạn và quý vị cần phải giải quyết khoản tiền phạt này ngay lập tức.

Thời hạn yêu cầu kháng cáo khoản tiền phạt này hoặc yêu cầu phục vụ cộng đồng thay cho việc trả tiền phạt đã qua. Vui lòng chuyển khoản thanh toán theo hướng dẫn bên dưới càng sớm càng tốt. Nếu quý vị có thắc mắc về khoản tiền phạt của mình, vui lòng gọi đến văn phòng của chúng tôi theo số 1-800-241-1305 và bấm số 2 trong khoảng thời gian từ 8:00 sáng đến 6:00 chiều theo múi giờ chuẩn miền núi từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Hậu quả của việc không thanh toán và có nhiều khoản tiền phạt khi vi phạm hệ thống Thực thi tốc độ tự động (ASE)

Nếu chủ sở hữu đã đăng ký vi phạm hai (2) khoản tiền phạt hệ thống ASE trở lên, chủ sở hữu đã đăng ký có thể phải chịu các hình phạt có thể thi hành bao gồm nhưng không giới hạn bao gồm giấy phạt đỗ xe, giữ xe và/hoặc tịch thu xe nếu họ bị phát hiện đỗ xe trên bất kỳ đường phố hoặc đường bộ nào trong Thành phố Albuquerque; trên hoặc trong bất kỳ bãi đỗ xe nào thuộc sở hữu của Thành phố; trên hoặc trong bất kỳ cơ sở đỗ xe nào do Thành phố quản lý; hoặc trên bất kỳ bất động sản nào khác thuộc sở hữu của Thành phố trong phạm vi Thành phố Albuquerque. (8-5-1-43 ROA 1994).

VUI LÒNG CHUYỂN TIỀN THANH TOÁN CỦA QUÝ VỊ BẰNG CÁCH SỬ DỤNG MỘT TRONG NHỮNG LỰA CHỌN SAU ĐÂY:

* Thanh toán qua thư:

Séc hoặc Lệnh chuyển tiền (KHÔNG CÓ TIỀN MẶT) [Không thanh toán cho Evergreen Professional Recoveries.] Phải trả cho: Bộ phận thực thi tự động

Hòm thư 593095

Orlando, FL 32859-3095

Hãy chắc chắn bao gồm số trích dẫn ở trên séc hoặc phiếu chuyển tiền của quý vị.

* Thanh toán qua Điện thoại hoặc Gọi điện để thiết lập gói thanh toán:

Vui lòng gọi cho Bộ phận thực thi tự động theo số điện thoại miễn phí (866)247-8157 để thanh toán 24/7. Giờ Dịch vụ Khách hàng là Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 3 giờ chiều (MT).

Mã PIN: 2554

* Thanh toán hoặc xem trực tuyến:

Quý vị có thể xem hình ảnh và video vi phạm của mình trực tuyến và nộp phạt tại:
www.ZeroFatality.com. Biển số xe: 28923UNM

Mật khẩu: RxThT9PM

* Thanh toán trực tiếp:

CHỈ DÀNH CHO: Tiền mặt, Séc thu ngân hoặc Lệnh chuyển tiền sẽ là những hình thức thanh toán trực tiếp được chấp nhận.

{KHÔNG DÙNG SÉC CÁ NHÂN, KHÔNG THẺ TÍN DỤNG HOẶC THẺ GHI NỢ} Phải trả cho
Bộ phận thực thi tự động One Civic Plaza, Basement Room B2090, Albuquerque, NM 87102
Thứ Hai-Thứ Sáu: 8:00 sáng - 5:00 chiều (MT)